

Số: 04 /KH- BCD

Phùng Nguyên, ngày 04 tháng 01 năm 2023

KẾ HOẠCH

Hoạt động của Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân xã năm 2023

Thực hiện quyết định số 4667/QĐ - BYT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn đến năm 2020;

Thực hiện nghị quyết số 02/NQ - HĐND ngày 21/12/2022 của HĐND xã khóa I kỳ họp thứ 5 về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023.

Ban chỉ đạo CSSKND xã xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Nhằm quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng uỷ, Nghị quyết HĐND & UBND xã trong lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong giai đoạn hiện nay trên cơ sở cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện để đạt được các chỉ tiêu trong kế hoạch.

2. Yêu cầu:

Cần triển khai tuyên truyền sâu rộng đến các ban ngành đoàn thể, khu vực và nhân dân về tầm quan trọng của công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và thấy rõ vì sao phải thực hiện xã hội hóa công tác y tế, từ đó làm chuyển biến nhận thức của nhân dân. Huy động các nguồn lực để đầu tư trang thiết bị y tế.

Chỉ đạo các chương trình mục tiêu đề năm 2023 và những năm tiếp theo thực hiện tốt công tác CSBVSKND và duy trì x · ®¹t chuÈn Quèc gia vÒ Y tÕ , thực hiện tốt 10 tiêu chí Quốc gia về Y tế xã năm 2023.

II. NHỮNG CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CẦN THỰC HIỆN

1. Xã hội hóa công tác y tế

Đây là nội dung quan trọng trong công tác CSBVSK nhân dân phải được đưa vào nghị quyết của ĐU - HĐND - UBND xã và các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống của nhân dân, làm chuyển biến một cách cơ bản nhận thức của nhân dân và tầm quan trọng trong công tác BVSKND để mọi người có ý thức thực hiện, tạo ra phong trào sôi nổi trong quần chúng nhân dân.

Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe trong các cuộc họp, hội nghị của các khu dân cư, các đoàn thể, thường xuyên viết bài tuyên truyền về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên hệ thống đài truyền thanh xã. Huy động tối đa mọi tổ chức đoàn thể, cộng đồng tích cực tham gia triển khai thực hiện các chương trình y tế trên địa bàn.

Trạm y tế là cơ quan thường trực tham mưu, chủ động tổ chức bồi dưỡng kiến thức truyền thông, giáo dục sức khỏe cho cán bộ y tế và nhân dân, y tế thôn bản để có những kỹ năng thực hành công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe hàng tháng có viết bài tư vấn tuyên truyền, giáo dục sức khỏe theo nhiều hình thức, với các chủ đề như: Vệ sinh phòng bệnh, phòng chống dịch, chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng, CSSK bà mẹ trẻ em KHHGD,... Chủ động truyền thông giáo dục sức khỏe lồng ghép trong các cuộc họp của ban ngành đoàn thể và khu dân cư, nhằm giúp mọi người dân nắm được kiến thức phòng tránh một số bệnh nguy hiểm, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em.

2. Công tác vệ sinh phòng bệnh.

Kiện toàn BCD phòng chống dịch bệnh nói chung và dịch bệnh Covid-19 nói riêng và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, quản lý các đối tượng đi đến và trở về từ vùng có dịch, các đối tượng F0 điều trị tại nhà, các đối tượng đang thực hiện cách ly y tế, không để dịch lây lan rộng ra trên địa bàn và có kế hoạch, phương án dập dịch một cách kịp thời.

Phát hiện sớm, báo cáo kịp thời, có biện pháp xử lý các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn.

Thực hiện đạt chỉ tiêu và các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia, phòng chống một số bệnh dịch nguy hiểm trên người, phòng chống HIV/AIDS.

Công tác vệ sinh môi trường: Vận động nhân dân sử dụng ba công trình hợp vệ sinh như: Giếng nước, nhà tắm, hố xí hợp vệ sinh đạt tiêu chuẩn từ 86% trở lên. Hướng dẫn nhân dân thu gom, sử lý rác thải theo đúng quy định đạt từ 95% trở lên.

UBND xã chỉ đạo khu dân cư Trung Chính và Đại Tự, làm điểm trong công tác vệ sinh môi trường gương mẫu đi đầu và vận động nhân dân sử dụng ba công trình hợp vệ sinh.

Công tác y tế học đường: Trạm y tế phối hợp với các nhà trường tổ chức khám sức khỏe cho học sinh như:

+ Học sinh trường Mầm non đạt từ 97% trở lên và thông báo cho trẻ mắc bệnh về gia đình.

+ Học sinh trường Tiểu học và THCS đạt từ 97% và được thông báo kết quả khám về gia đình.

3. Khám chữa bệnh và phục hồi chức năng:

Tăng cường công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân phần đầu duy trì đạt 0,8 lần/người/năm.

Quản lý các đối tượng người tàn tật tại xã đạt >95%. Trong đó hướng dẫn và phục hồi chức năng đạt 90% trở lên.

Theo dõi, tổ chức khám định kỳ cho người cao tuổi theo Luật người cao tuổi và phù hợp với điều kiện địa phương.

Cán bộ trạm thường xuyên tự học tập, nghiên cứu tài liệu nâng cao trình độ chuyên môn, nắm được kiến thức cơ bản về kỹ năng cấp cứu thông thường, chăm sóc sức khỏe sinh sản và đỡ đẻ thường đảm bảo an toàn và sử lý cấp cứu chuyển tuyến kịp thời.

4. Công tác y học cổ truyền

Xây dựng vườn thuốc nam mẫu gồm ≥ 46 cây thuốc theo danh mục 9 nhóm bệnh.

Kết hợp điều trị giữa y học hiện đại với y học cổ truyền đạt $\geq 40\%$ số bệnh nhân được khám và điều trị tại trạm.

Khám điều trị bằng phương pháp không dùng thuốc trong một số bệnh thông thường.

5. Chăm sóc sức khỏe trẻ em

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD năm 2023 phần đầu 10,58%.

Tỷ lệ trẻ ≤ 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ theo chương trình TCMR đạt 99,7 %.

Tỷ lệ trẻ từ 6 - 36 tháng được uống VTM A 2 lần/năm đạt $\geq 95\%$

Trẻ dưới 2 tuổi được cân hàng tháng và theo dõi tăng trưởng đạt $\geq 90\%$

Trẻ từ được tiêm VNNB (B) mũi 1,2,3 đạt $>98\%$

Trẻ em từ 18 - 24 tháng tuổi tiêm vắc xin phòng sởi và DPT mũi 2 đạt 95%.

Chẩn đoán và điều trị đúng phác đồ cho trẻ em dưới 5 tuổi bị tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp đạt $>90\%$.

Hàng năm ít nhất 2% số trẻ em sinh ra được sàng lọc sơ sinh theo phương pháp lấy máu gót chân.

Tổ chức tốt việc tẩy giun cho trẻ theo định kỳ.

6. Chăm sóc sức khỏe sinh sản

Tất cả phụ nữ mang thai được khám thai ít nhất $>4,7$ lần trước khi sinh.

Tỉ lệ phụ nữ có thai được khám thai >3 lần/3 kỳ thai nghén trước khi sinh đạt 100%.

Tỷ lệ phụ nữ sau đẻ được chăm sóc >1 lần trong tuần đầu đạt $\geq 100\%$.

Số phụ nữ từ 15 - 49 tuổi hàng năm đi khám phụ khoa đạt $\geq 40\%$

Tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai đạt $\geq 75\%$ trong đó:

Đặt vòng 70 ca

Bao cao su :130 ca

Thuốc uống tránh thai :140 ca

Tiêm tránh thai :07 ca

Cấy tránh thai :01 ca

Đình sản :01 ca

7. Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị

Mua sắm thêm trang thiết bị đảm bảo đủ điều kiện để phục vụ công tác khám chữa bệnh, sơ cấp cứu ban đầu tại trạm, phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em và công tác KHHGD, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cộng đồng.

Trang bị túi y tế thôn bản để mỗi y tế thôn bản có 1 túi, phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Duy trì và bảo quản tốt các trang thiết bị ở các phòng làm việc, các công trình phục vụ phụ trợ, vườn thuốc nam.

Hướng dẫn nhân dân sử dụng và trồng cây thuốc nam tại nhà điều trị các bệnh thông thường.

8. Nhân lực và chế độ chính sách:

Đảm bảo cơ cấu số lượng cán bộ: Số lượng từ 07 - 08 cán bộ.

Cơ cấu tối thiểu cần có 02 bác sỹ đa khoa, 01 Y sỹ đa khoa, 1 Y sỹ sản nhi, 1 Y sỹ định hướng y học cổ truyền, 1 điều dưỡng, 1 Điều Dưỡng, 1 Dược sỹ trung học.

Có 17 y tế thôn bản hoạt động tại 17 khu dân cư.

Đảm bảo đầy đủ chế độ chính sách đối với cán bộ y tế thôn bản theo quy định để động viên khuyến khích y tế thôn bản hoạt động.

Công tác Đảng, đoàn thể: Trạm có 07 Đảng viên được sinh hoạt tại chi bộ Trạm Y tế , dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ xã và có 1 tổ công đoàn trực thuộc công đoàn TTYT huyện.

Có đủ sổ sách chuyên môn, hàng tháng tổ chức sinh hoạt định kỳ theo đúng chuyên đề.

Không có sai phạm về chuyên môn hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc.

9. Kế hoạch và tài chính của trạm:

Trạm Y tế xây dựng kế hoạch hoạt động 1 năm, 6 tháng có sơ kết, tổng kết hoạt động công tác y tế, báo cáo với TTYT, Đảng ủy - HĐND - UBND xã theo quy định.

Lập kế hoạch quý, tháng và các kế hoạch phòng chống dịch bệnh, ATVSTP ...có đánh giá , báo cáo với ngành dọc theo yêu cầu và báo cáo Đảng ủy - UBND xã theo quy định.

Kết hợp tham gia quản lý hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn.

TTYT đảm bảo ngân sách cho hoạt động thường xuyên của trạm theo quy định của cấp trên tạo điều kiện cho sự hoạt động của trạm.

Quản lý tốt các nguồn thuốc của các chương trình, vốn thuốc của Trạm, không có vi phạm về quản lý tài chính.

10. Thuốc và sử dụng thuốc an toàn, hợp lý:

Có quầy thuốc phục vụ nhân dân đảm bảo cung ứng đủ thuốc thiết yếu để phục vụ công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thuốc đảm bảo chất lượng và được quản lý theo quy định, kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế dược tại trạm. Có 01 tủ thuốc cấp cứu sản và tủ cấp cứu tại phòng trực; sử dụng thuốc an toàn hợp lý theo quy định có bảng công khai giá thuốc tại trạm.

Thuốc của các chương trình như: Lao, Tâm thần, Vắc xin tiêm chủng mở rộng có tủ bảo quản riêng, không để chung vào quầy thuốc thiết yếu. Vốn thuốc kinh doanh được thường xuyên quay vòng không cã thuốc hết hạn .

Có tài liệu tham khảo “thuốc biệt dược và hướng dẫn cách sử dụng”.

Có đủ sổ sách theo dõi xuất nhập thuốc, sổ quản lý thuốc độc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần theo đúng quy chế.

Xây dựng vườn thuốc nam mẫu tại trạm có từ 46 cây trở lên, trồng theo 9 nhóm bệnh, hướng dẫn nhân dân biết cách sử dụng thuốc nam trong chữa bệnh thông thường.

III. BIỆN PHÁP, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở theo chuẩn Quốc gia về Y tế xã là góp phần và nâng cao trình độ dân trí của địa phương, góp phần vào việc xóa đói, giảm nghèo, giảm tình hình bệnh tật cho nhân dân, tăng tuổi thọ. Vì vậy kế hoạch này phải được phổ biến, quán triệt đến các chi bộ, khu dân cư chỉ đạo để toàn thể nhân dân thực hiện.

Căn cứ vào kế hoạch trên UBND xã phối hợp với Trạm y tế , các ban ngành, các tổ chức xã hội và mọi tầng lớp nhân dân cùng tham gia tích cực phong trào bảo vệ sức khỏe nhân dân, đưa sự nghiệp y tế trở thành xã hội hóa toàn dân.

Trạm y tế thực hiện sự chỉ đạo của Phòng y tế, Trung tâm y tế - Đảng ủy - HĐND - UBND xã tham mưu tốt với các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác y tế của năm 2023 và những năm tiếp theo. Duy trì và phát huy những tiêu chí đã đạt được, tiêu chí nào chưa đạt phải tham mưu với Đảng ủy, chính quyền để có giải pháp khắc phục. Phấn đấu đạt và hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch trên giao và kế hoạch đã đề ra.

Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe tại công đồng và phối hợp với đài truyền thanh xã tuyên truyền công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, phòng chống TNTT, phòng chống dịch bệnh, phòng chống bệnh xã hội, vệ sinh môi trường, VSATTP... Nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân.

Tăng cường công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trạm, nhân viên y tế thôn đội, có kế hoạch sinh hoạt chuyên môn, tham khảo tài liệu, học hỏi đồng nghiệp, đáp ứng công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, từng bộ phận chuyên môn thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Nêu cao vai trò làm chủ trong công việc, gương mẫu, năng động, sáng tạo, cải cách phương pháp làm việc, làm việc có hiệu quả, có chất lượng, triển khai và thực hiện tốt cuộc vận động “*Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*”. Trong mỗi cán bộ trạm y tế và nhân viên y tế thôn .

Cử cán bộ trạm đi học lớp bồi dưỡng và đào tạo về chuyên môn theo kế hoạch của Trung tâm y tế huyện và Sở y tế để từng bước xã hội hóa công tác y trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Trên đây là kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân năm 2023 của xã Phùng Nguyên, yêu cầu các cán bộ, các ngành liên quan căn cứ kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng y tế huyện;
- Trung tâm Y tế huyện;
- TT: ĐU, HĐND, UBND xã;
- Các ban ngành, đoàn thể của xã;
- Trạm y tế;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Cao Bá Kiêm